



ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน

เรื่อง ระยะเวลาที่คนต่างด้าวได้รับอนุญาตให้พำนักในราชอาณาจักร

ด้วยสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ออกคำสั่งเปลี่ยนแปลงแนวปฏิบัติในการกำหนดระยะเวลาที่อนุญาตให้คนต่างด้าวพำนักและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาขยายเวลาพำนักของคนต่างด้าว เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2551 สรุปสาระสำคัญดังนี้

1. ระยะเวลาที่อนุญาตให้คนต่างด้าวที่ได้รับการยกเว้นการตรวจลงตราพำนัก

สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ออกคำสั่งที่ 778/2551 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2551 ยกเลิกความในข้อ 3 ของคำสั่ง ตร. ที่ 608/2549 ซึ่งเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองได้เริ่มปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าวนี้แล้ว สาระสำคัญคือ

1.1 อนุญาตให้คนต่างด้าวที่มีสัญชาติของประเทศที่ได้รับสิทธิยกเว้นการตรวจลงตราเพื่อการท่องเที่ยว (ผ.30) ซึ่งปัจจุบันมีอยู่ 42 ประเทศ/เขตเศรษฐกิจ เดินทางเข้าออกได้หลายครั้ง โดยไม่มีการจำกัดจำนวนครั้งและจะได้รับอนุญาตให้พำนักครั้งละไม่เกิน 30 วัน ยกเลิกคำสั่งที่ระบุให้คนต่างด้าวดังกล่าวอยู่ได้ครั้งละไม่เกิน 30 วัน แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 90 วัน ภายในระยะเวลา 6 เดือน

1.2 คนต่างด้าวที่ได้รับสิทธิยกเว้นการตรวจลงตราเพื่อการท่องเที่ยว (ผ.30) หากเดินทางเข้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองที่มีเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน (ด่านพรมแดนทางบก) จะได้รับอนุญาตให้พำนักอยู่ได้ 15 วัน ยกเว้นคนมาเลเซียที่เดินทางเข้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองที่มีเขตติดต่อกับมาเลเซีย (ด่านพรมแดนทางบก) จะได้รับอนุญาตให้พำนักอยู่ได้ครั้งละไม่เกิน 30 วัน

1.3 การเปลี่ยนแปลงระเบียบดังกล่าวเพื่ออำนวยความสะดวกให้คนชาติกลุ่มดังกล่าวสามารถเดินทางเข้า-ออกก็ครั้งก็ได้ โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งและจำนวนวัน ในขณะเดียวกันเพื่อแก้ไขปัญหาคนต่างชาตินานหนึ่งที่อาศัยช่องทางนี้เดินทางเข้าออกทางด่านตรวจคนเข้าเมือง ณ พรมแดนทางบกของไทยกับประเทศเพื่อนบ้านบ่อยครั้งเพื่อลักลอบทำงาน หรือกระทำความผิดกฎหมายอื่นๆ โดยมีได้เป็นนักท่องเที่ยวอย่างแท้จริง จึงลดระยะเวลาที่คนต่างชาติสามารถพำนักอยู่ได้โดยการยกเว้นการตรวจลงตราจาก 30 วัน เป็น 15 วัน ในกรณีเดินทางเข้าที่ด่านพรมแดนทางบก

2. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาขยายเวลาพำนัก

สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ออกคำสั่งที่ 777/2551 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2551 ยกเลิกคำสั่งที่ 606/2549 และที่ 56/2551 สาระสำคัญคือ การผ่อนปรนเงื่อนไขต่าง ๆ ให้คนต่างด้าวสามารถขอขยายเวลาพำนักอยู่ในราชอาณาจักรได้สะดวกกว่าเดิม ซึ่งสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกำลังพิจารณาดำเนินการออกคำสั่งสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อรองรับคำสั่ง ตร. นี้